



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 31 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: โรคใบด่างมันๆ ยังไม่จบ
2. 'สมาคมการค้ามันสำปะหลัง' ชี้โอกาสหัวมันสดทะลุ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม
3. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
4. พาณิชย์จับมือเกษตรกรต้นไทยเป็นศูนย์กลางอาหารโลก
5. มกอช. เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรณาแปลงใหญ่ ด้วยระบบ ICS หวังสร้างความ...
6. ทบทวนแบนพาราควอต
7. 'จूरินทร์'สานต่อประกันรายได้พีจีตร
8. สมัชชาได้จ่อเข้ากรุง สมทบมือบ
9. ทิวเข้มกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโรงใหม่
10. 'อนุทิน'นำทีมสธ.ค้านสารพิษ หลังก.เกษตรฯชงกก.เลิกแบน
11. 'ททท.'ชี้หยุดยวแห่เที่ยว9จว.มาสด้าจ้รบ.เคาะรถเก่าแลกใหม่
12. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว

สื่อ

- ไทยรัฐ  
bangkokbiznews.com  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
มติชน  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ไรบดต่างมันฯ ยังไม่จบ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22868 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



## ไรบดต่างมันฯ ยังไม่จบ

สถานการณ์ระบาดของไรบดต่างมันสำปะหลัง ปัจจุบันพบการระบาดใน 29 จังหวัด มีพื้นที่ระบาดรวมทั้งสิ้น 442,564 ไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 3 อันดับแรก นครราชสีมา สระแก้ว และบุรีรัมย์

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด พร้อมขอเกษตรกรรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในอัตราไร่ละ 3,000 บาท

โดยได้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นไรไปแล้ว 117,802 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของพื้นที่ระบาดทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ระบาด 324,762 ไร่



จากการลงพื้นที่ของนาง อัญชณา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการระบาดมากที่สุด 280,390 ไร่ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดมากที่สุด 3 อำเภอแรก เลิงสาครบุรีและหนองบุญมาก หน่วยงานในพื้นที่ได้ทำลายมันสำปะหลังที่เป็นไรไปแล้ว 38,135 ไร่ ทั้งนี้ ขณะ

ทำงานบริหารจัดการไรบดต่างมันสำปะหลังระดับอำเภอกำลังเร่งดำเนินการทำลายในส่วนที่เหลือ สำหรับเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น สำนักงบประมาณกำลังพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรหยุดพักการปลูกมันสำปะหลัง หลังจากการทำลายไปแล้ว 3-4 เดือน หรืออาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อตัดวงจรการระบาดของไร

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรสามารถสังเกตอาการของไรบดต่างฯ ได้ด้วยตนเอง ต้นมันสำปะหลังที่เป็นไร จะมีใบด่างเหลือง ใบลดรูป และเสียบรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น และไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ามันสำปะหลังที่ปลูกจะเป็นไรบดต่างฯ ให้รีบติดต่อผู้นำชุมชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเพื่อวินิจฉัยโรค และหากพบเป็นไร เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิได้รับการชดเชยต่อไป.

**ส-เล-๓**



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14370

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 54.48 Ad Value: 49,032

PRValue (x3): 147,096

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ



**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลัง** มีโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องเกษตรกรอีกแล้ว ขุนเขตรดา จึงนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อมีใครสนใจ นั่นคือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้ (กกง.) ครอบคลุมวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 ซึ่ง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้

กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด ซึ่ง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกรหรือแรงงานกินถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี และมีสัญชาติไทย พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ เจ้าของเอกสารสิทธิต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้

สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนคุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน ต้องเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานกินถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุระหว่าง 18 - 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวงกรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่มีความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ <http://ntag.moac.go.th> หรือยื่นใบสมัคร

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14370

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 54.48

Ad Value: 49,032

PRValue (x3): 147,096

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สายคาพระพิรุณ

กับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่  
สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27  
สิงหาคม - 9 กันยายน 2563...  
ใครสนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
และสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้  
นะครับ อย่าช้า

ขุนเกษตรฯ

## พาณิชย์จับมือเกษตรกรต้นไทยเป็นศูนย์กลางอาหารโลก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังแถลงข่าววิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทยคือ เป็นการเปิดศักราชใหม่เป็นรูปธรรมในการบูรณาการทำงานระหว่าง 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจสำคัญเป็นการเปิดวิสัยทัศน์สำคัญร่วมกันของ 2 กระทรวงภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคน โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต มีเป้าหมายสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก สำหรับเป้าหมายทำงานมี 3 เพิ่ม โดยเพิ่มที่ 1 คือ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้ประเทศเพิ่มที่ 2 เพิ่ม GDP ให้ประเทศ และเพิ่มที่ 3 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ

ทั้งนี้ การจะบรรลุ 3 เพิ่มได้ทั้ง 2 กระทรวง จะมีพันธกิจร่วมกัน 4 พันธกิจคือ 1.ร่วมสร้าง Single Big Data ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ทั้งสองกระทรวงได้ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ไม่มีของของเรา ไม่มีของพาณิชย์ ไม่มีของเกษตรกร มีแต่ Single Big Data ร่วมของประเทศทั้งด้านการผลิตและการตลาด 2.สร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อให้ภาคการผลิตคือ ภาคเกษตร ภาคแปรรูป อุตสาหกรรม ภาคการค้า การลงทุน การส่งออก ได้ใช้แพลตฟอร์มกลางที่วันนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนพันธสัญญาซื้อขายและการทำการตลาดร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 3.ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสินค้าเกษตร โดยต้องมุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งนี่คือเป้าหมายการตลาดและการผลิตยุคใหม่ที่โลกต้องการ และสะท้อนว่าเรา

เดินไปสู่ยุทธศาสตร์ ตลาดนำ การผลิต เพราะถ้าตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ จะขายยากในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดสำคัญในประเทศที่มีศักยภาพมีที่ ดี มีรายได้สูง 4.พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด โดยต้องพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และเพื่อนำไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์สร้างโอกาสไทยทุกคน

“จะตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2 กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนทั้ง 4 พันธกิจ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานร่วมกันจัดทำเป้าหมายที่เป็นตัวเลขชัดเจน ทำแผนปฏิบัติการ ทำโครงการขับเคลื่อน ทำตัวชี้วัด ทำทุกอย่างให้ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และยังคงมีคณะทำงานย่อยแต่ละชุดที่จะดูเป็นรายพันธกิจด้วย โดยให้เร่งทำงานโดยเร็ว คาดว่าใช้เวลาอีกระยะจะเห็นผล” นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า การทำงานด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์จะเป็นพาณิชย์ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัยมาใช้ทำการตลาดจากทุกมุมโลก จากทุกข้อมูล จากทุกแหล่งมาบูรณาการและมากันกรองเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การดำเนินการทางการตลาดที่ถูกต้องชัดเจน จะมีทีมงานด้านการตลาดที่ทันสมัย มีทีมเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศ ทำงานร่วมกับภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ สร้างโมเดลการค้าใหม่ และส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าไทย

สำหรับช่องทางตลาดที่จะนำสินค้าเกษตรไปขาย มี 4 ช่องทางคือ 1.ตลาดออฟไลน์ เป็นตลาดดั้งเดิม แต่ยังสามารถพัฒนาได้ประกอบด้วย โมเดิร์นเทรด สมาร์ทโซฮ่วย ร้านธงฟ้า โมบายมาร์เก็ต รถโมบาย คาราวาน สินค้า ตลาดกลาง ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดต้องชม 2.ตลาดออนไลน์ จะทำแพลตฟอร์มกลาง ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นและเป็นช่องทางระบายสินค้าเกษตร 3.คอนแทรค

ฟาร์มมิ่ง การทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้างหลักประกันการรับซื้อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ และ 4.เคาน์เตอร์เทรด จะสร้างเวทีจับคู่ธุรกิจ ทั้งในรูปแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือรูปแบบใดก็ได้แล้วแต่ ตามความเหมาะสมทั้งในและระหว่างประเทศ

ด้านนางอุมาพร ทิมบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรฯเดินหน้าผลักดัน “เกษตรทันสมัย” และ “เกษตรปลอดภัย” โดยเน้นทำเกษตรรูปแบบสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการผลิตอย่างแม่นยำผลิตสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ มีสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 รายการคือ พืชปศุสัตว์ ประมง เกษตรแปรรูป และเกษตรบริการ ซึ่งการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จะช่วยแก้ปัญหาการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอนาคต

## มกอช. เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรณาแปลงใหญ่ ด้วยระบบ ICS หวังสร้างความเข้มแข็งการผลิตข้าวไทย อย่างยั่งยืน ขณะที่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเมืองคลอง จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมตรวจรับรองแบบกลุ่ม หวังผลิตข้าวอินทรีย์ ได้มาตรฐานป้อนตลาด



**ดร.จुฉติ พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** เปิดเผยว่า การผลิตข้าวไทย ให้มีความยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านคุณภาพ และศักยภาพการแข่งขันในด้านการตลาด สิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าการผลิตข้าวมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คือการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการในรูปแบบ “นาแปลงใหญ่” ซึ่งผลงานเชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มการผลิตข้าวไปจนถึงด้านการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รวมทั้งการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม

กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม จะช่วยประหยัดงบประมาณและเวลา สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถขอการรับรองได้รวดเร็วขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรต้องจัดที่ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ซึ่งการมีระบบควบคุมภายในของกลุ่มจะช่วยให้กลุ่มมีการบริหารงานเป็นระบบในลักษณะการประกันคุณภาพกระบวนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เอกสารต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยให้กลุ่มสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อปฏิบัติของกลุ่มที่ได้ตกลงกันไว้

ที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งบูรณาการงานร่วมกับเจ้า

หน้าที่กรมการข้าว เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแบบกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ยโสธร และสุรินทร์ โดยให้ความรู้และคำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแบบกลุ่ม การพัฒนาเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรขอการรับรองแบบกลุ่ม ขอบข่าย การผลิตข้าว GAP/อินทรีย์ โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของกรมการข้าวในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรก่อนที่จะขอการรับรองแบบกลุ่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยปี 2563 มกอช. ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเข้าร่วมโครงการฯ 7 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรในการขอการรับรองแบบกลุ่มขอบข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว เกษตรกรสามารถติดตราสัญลักษณ์ Q บนผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสามารถนำไปวางจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ [www.DGTFarm.com](http://www.DGTFarm.com) อีกด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

ขณะที่นายทองมา สิงห์มาก ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเมืองคลอง หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 16 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 129 ไร่ โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรสมาชิก เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนในอาชีพปลูกข้าว ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันคือ ผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ตัวเอง และผู้บริโภคมีความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ เช่น มกอช. ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์ว่ามีประโยชน์อย่างไร เรื่องการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม การตรวจแปลง ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ



การผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งในปีที่ 1 กลุ่มฯ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ขณะนี้กำลังเข้าสู่ปีที่ 2 กำลังเร่งดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน โดยแรกเริ่มกลุ่มฯ ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และได้ก้าวมาสู่การปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน หากเรามีใบรับรองการผลิตข้าว จะสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งจากการศึกษาตลาดพบว่า ผู้บริโภคต้องการข้าวที่ปลอดภัย

# ● “เฉลิมชัย” ชง “บิกตู” ชี้ชะตาฆ่าหญ้า ทบทวนแบนพาราควอต

“เฉลิมชัย” มินยาฆ่าหญ้า เจอฝ่ายค้าน-ฝ่ายสนับสนุนยกพวกกดดัน พร้อมเสนอนายกฯให้เสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนแบนพาราควอต-คลอรีไพริฟอส หลังเกษตรกรเดือดร้อนไร้สารทดแทน ขณะที่ฝั่ง “มนัญญา” ชูตั้งแต่ 29 ส.ค.63 เกษตรกรยังถือครอง มีโทษปรับ 1 ล้านบาท จำคุก 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมทำหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนมติการยกเลิกการใช้ (แบน) สารพาราควอตและสารคลอรีไพริฟอสอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเลขที่ กษ.0100 เพื่อนำเสนอข้อมูลชุดใหม่ นำไปสู่การทบทวนการแบน 2 สารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก่อนสิ้นสุดวันผ่อนผันคือ 29 ส.ค.2563 ทั้งนี้ หนังสือยังเดินทางไม่ถึงนายกฯ ในวันที่ 27 ส.ค. น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) กลุ่มที่เสนอให้แบนสารเคมี ได้เข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวง

เกษตรฯดำเนินการตามมติ ส่งผลให้นายเฉลิมชัยต้องดึงหนังสือดังกล่าวกลับ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 28 ส.ค. นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย และนายกสมาคมเกษตรกรปลอดภัย เป็นตัวแทนเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดหญ้า เข้าพบ นายเฉลิมชัย เพื่อให้ทบทวนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการแบนสารพาราควอตและสารคลอรีไพริฟอส โดยให้เหตุผลว่า ตั้งแต่มีการแบน 3 เดือน ได้ทดลองใช้สารทดแทน ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ฆ่าหญ้าแทน คือกลูโฟซิเนต ปรากฏผลการใช้ในแปลงทดลองไม่ได้ผลเกษตรกรกำลังเดือดร้อน เพราะหญ้าไม่ตาย แต่พืชประธาน คืออ้อย มันสำปะหลังตายเกลี้ยง

ขณะที่นายเฉลิมชัย กล่าวระหว่างการหารือกับเกษตรกรว่า ตนจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังดึงหนังสือฉบับ กษ.0100 คืน โดย

จะแนบไปพร้อมข้อเสนอของเกษตรกรที่เรียกร้องถึงความเดือดร้อน ให้ทบทวนการแบนสารพาราควอตและสารคลอรีไพริฟอส และขอให้จัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดการนำเข้าสินค้าและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอรีไพริฟอสทันที ต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือน มิ.ย.2564 เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย

ด้านนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษากรมช.เกษตรฯ น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ได้สั่งการไปที่กรมวิชาการเกษตร ให้ตรวจสอบเกษตรกร หรือร้านขายสารเคมีที่มีการครอบครองพาราควอตและคลอรีไพริฟอสหากหลัง 29 ส.ค.2563 ถือว่าพ้นระยะผ่อนผัน ใครมีในครอบครองถือว่า มีสิ่งผิดกฎหมาย มีโทษถึงคุก โดยให้ดำเนินการเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น หากสิ้นสุดระยะผ่อนผัน ผู้ถือครองจะเป็นเกษตรกร หรือร้านค้า จะมีโทษปรับ 1 ล้านบาทหรือจำคุก 10 ปี.





**เยี่ยม'พิจิตร'** - นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ที่หอประชุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

## 'จรินทร์'สานต่อประกันรายได้พิจิตร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่หอประชุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมนายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีประชาชนจำนวนมากมารอถือป้ายต้อนรับ

นายจรินทร์กล่าวว่า เดินทางมาติดตามนโยบายโครงการประกันรายได้ ขณะนี้

เราได้ ดำเนินการมาเป็นปีแล้ว เกษตรกรได้ประโยชน์ครบถ้วนตามนโยบาย เพราะว่าการจ่ายเงินส่วนต่าง โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรสามารถรับเงินค่าส่วนต่างได้ทุกคนที่ปลูกมากคือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ส่วนอ้อยไม่ได้อยู่ในรายการประกันรายได้ แต่มีมาตรการพิเศษ ในระบบ 70-30 กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่ แต่การเดินทางมาครั้งนี้ พบปัญหาเรื่องการประกันรายได้ เรื่องข้าว เกี่ยวข้องกับการเช่าที่นาว่าใครมีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง โดยกฎกติกา กำหนดไว้คนขึ้นทะเบียนจะต้องทำนาตัวจริงถึงจะได้รับเงินส่วนต่าง เจ้าของที่นาไม่มีสิทธิรับเงิน คนที่ให้เช่านาไม่มีสิทธิ

# สมัชชาได้จ่อเข้ากรุง สมทบมือบ

## ต้านเขื่อนเหมืองตะกั่ว 'หาดใหญ่' วนปลอกป้าย ชุมนุมที่ถนนวิภาวดี ไทยรักที่ต้านแก้ธรณ.

มือบปลดแอกยังคึก ที่  
ม.อ.หาดใหญ่จัดเวทีต้าน  
เผด็จการ หวิด่วน ตร.บุก  
ให้เอาป้ายผ้าเวทีออกถึง  
จะยอมให้จัดได้ ที่สมุทร  
ปราการ  อ่านต่อหน้า 11

● มือบ  ต่อจากหน้า 1

➤ **ค้านเขื่อน** - กลุ่มชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ในนามกลุ่มรักษ์ไตนสะตอ ตั้งเต็นท์ปักหลักคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว หลังพบข้อพิรุณหหลายประการ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ กทม. เมื่อ 30 ส.ค.

ที่ลี้คัก เต็มลานหอชมเมืองสมุทรปราการ ใช้ธัม'ธานอส' คัดนิ้วไล่เผด็จการ เพนกวินร่วมปราศรัยด้วย ส่วนอีกกลุ่มไทยรักดี ชุมนุมที่ไทยญี่ปุ่นดินแดง มากันเป็นพันเหมือนกันขึ้น 3 ข้อเรียกร้อง ไม่แก้รัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิรูปสถาบัน ส่วนเครือข่ายสมัชชาภาคได้ประกาศ

หนุนค้านโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่ว เตรียมเข้ากรุงร่วมชุมนุมด้วย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ส.ค. ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง กลุ่มไทยรักดี ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดย น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยรักดี และนายบุญเกียรติ ปุสเสทโว โฆษกกลุ่มไทยรักดี จัดกิจกรรม "ต้องไม่ทนการคุกคาม" ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีผู้มาร่วมชุมนุมประมาณ 1 พันคน

น.พ.วรงค์กล่าวว่า การนัดรวมตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันมารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ความรู้เรื่องชาติ ศาสนา และสถาบัน รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว ดังนั้นหากจะแก้ไขก็ต้องถาม



ความเห็นของประชาชนก่อน ขึ้นขั้น ไม่ใช่การ จัดมือบชนมือบ และนี่คือการรวมตัวครั้งแรก ในกทม. จากนั้นกลุ่มไทยภักดีจะเดินสาย เปิดเวทีให้ความรู้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เอกภาพจริง ไปบอกพี่น้องประชาชน เชื่อว่า ความจริงจะทำให้เราชนะ เพราะวันนี้มีกลุ่ม คนพยายามปลุกปั่น ทำลายล้างสถาบันพระ มหากษัตริย์

น.พ.รงค์กล่าวอีกว่า ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในประเทศ ล้วนเกิดจากนักการเมือง ไม่ได้มี ปัญหาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น หากแก้ปัญหานักการเมืองประชาชนของนักการเมือง ปัญหาที่จะคลี่คลายได้ การแก้ปัญหานี้ ไม่ใช่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ทั้งนี้ในวันที่ 31 ส.ค. กลุ่มไทยภักดีจะไปยื่นหนังสือที่ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เรียกร้อง ให้ดำเนินคดีกับผู้ทอ้ายแผ่นดินญี่ปุ่นโจมตี ประเทศไทย และในวันที่ 20 ก.ย. จะจัดเวที ให้ความรู้ประชาชนที่ จ.นครศรีธรรมราช

นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขานุการกลุ่มไทยภักดี ประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ต้องไม่ยุบ สภา 2.ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกกลุ่มที่จับจ้วงสถาบัน และ 3.ต้องไม่แก้

รัฐธรรมนูญ 2560

น.ส.หฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อู๋ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการบอยคอต อติเตคารา นักร้อง นักแสดงที่เข้าร่วมกับกลุ่มกปปส. เพราะ นื่องๆ เหล่านั้นไม่ได้รับรู้ถึงบริบทการเมือง ของไทย เขาขาดช่วงขาดตอนในการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์การต่อสู้กับอำนาจระบอบ เผด็จการรัฐสภา เราไม่ต้องไปโกรธนื่องๆ เล็กๆ และเยาวชน ไม่ต้องแบนสินค้าธุรกิจของ คนไทยด้วยกันทั้งนั้น อย่าสร้างความเกลียดชัง ขอให้ยุติทั้งหมด

“ขอให้เยาวชนเหล่านั้นมีสติ ก่อยุศึกษา ทำความเข้าใจชีวิต พวกคุณกำลังจะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ เยาวชนนื่องๆ จะต้องมีการรอบครว สร้างฐานะมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความฝัน มีแรงบันดาลใจในชีวิตสิ่งที่พวกคุณต้องการมุ่งหวัง ความหวัง ทั้งหมดคุณจะไม่มีความเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ กับเป็นประเทศที่มีแต่ซากปรักหักพัง อย่าง ย่องกง กัมพูชา ฉะนั้นนื่องๆ ต้องก่อกอง ตั้งสติ ว่าอะไรคือความสงบร่มเย็น สิ่งใดคือความ มั่นคงของชาติ”

พ.ต.อ.ต่อเกียรติ พรหมบุตร ผกก.

สน.ดินแดง เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้ขอ อนุญาตใช้สถานที่ภายในอาคารไทยญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุญาต ทั้งนี้ทาง สน.ดินแดง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดงไว้ 30-40 นาย เป็นฝ่ายสืบสวน ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ไว้คอยดูแลความ ปลอดภัยบริเวณรอบนอก ป้องกันมือที่ 3 ที่ อาจสร้างสถานการณ์ รวมทั้งการตรวจอาวุธ ก่อนเข้าอาคารด้วย

ขณะที่เครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์เรื่อง ร่วมปกป้องป่าต้นน้ำ ภาคใต้ ร่วมหยุด เชื้อเนื้องตงะกั่วกับชาว พัทลุง ระบุว่า แนวคิดการจัดการน้ำด้วยการ สร้างเขื่อน กลายเป็นสิ่งล้าหลังไปแล้วในยุค ปัจจุบัน ความพยายามของกรมชลประทานที่ จะสร้างเขื่อนเหมืองตงะกั่ว และเขื่อนอื่นๆอีก จำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้ จึงไม่ใช่ความ ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนจาก ภัยแล้งหรือน้ำท่วมอย่างที่เคยอ้างมาแต่อดีต เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ได้เป็นที่ประจักษ์ แล้วว่าสามารถกระทำได้เองโดยชุมชน ดังที่ ปราชญ์ภูมิธรรมให้เห็นแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวน



🏠 ไล่เผด็จการ - ชาวสมุทรปราการนับพันคนจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ #สมุทรปราการ ดัดนิ้วไล่เผด็จการ ที่หอชมเมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายพัชรรัฐ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ร่วมเวทีปราศรัยด้วย เมื่อวันที่ 30 ส.ค.



**มือบักดี** - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยภักดี นำจัดกิจกรรม 'ต้องไม่ทนการคุกคาม' ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผู้ร่วมงานประมาณ 1 พันคน ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กทม. เมื่อ 30 ส.ค.

มากจนเกินจำเป็น

การสร้างเขื่อน ไม่เพียงแต่เป็นความผิดแต่ยังเป็นต้นธารผลประโยชน์อันมหาศาลของกรมชลประทานที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ทั้งฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มทุน ผู้บุกรุกผืนป่า และกลุ่มการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น กรณีเขื่อนเหมืองตะกั่ว เป็นภาพสะท้อนของขบวนการเหล่านี้ได้ชัดเจนที่สุด ดังเช่น

การสำรวจร่วมคิดของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กับกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด (ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ) ที่มีการสร้างกั้นไว้ครอบครองเหล่านี้กว่า 100 ราย รวมเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่กว่า 80% คือคนนอกพื้นที่

เครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีการคุกคามข่มขู่ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างเขื่อนหลายครั้ง ถึงขั้นยิงกราดใส่บ้านแก่งน้ามาแล้ว แต่ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ และยังคงทำเช่นนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

กรมชลประทาน ได้อาศัยช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. เพื่อให้โครงการนี้ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง อย่างเช่นไม่ต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนก่อสร้างโครงการ และข้อนี้ทำให้ประชาชน ไม่กล้าออกมาแสดงความเห็นชัดเจน

ดังนั้นการที่พี่น้องชาวเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุงออกมาทักท้วงโครงการดังกล่าว ถือเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะคัดค้านกับอำนาจทั้งในและนอกระบบของฝ่ายที่ต้องการสร้างเขื่อน เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผืนป่าต้นน้ำของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป

ในนามเครือข่ายสมาชิกประชาชนภาคใต้ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแสดงออก เพื่อการปกป้องป่าต้นน้ำแหล่งสำคัญของเทือกเขาบรรทัดและของภาคใต้ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้เราขอประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาล "ยุติโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่ว" ดังเหตุผลที่ชาวจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นเสนอไป

แล้ว และหากข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวพัทลุงไม่บรรลุผลดังกล่าว พวกเราจะประสานให้เครือข่าย ภาคของเครือข่ายสมาชิกประชาชนภาคใต้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเพื่อสมทบกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไป พร้อมกันนี้เราขอประกาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ทนไม่ได้กับความไม่ชอบธรรมดังกล่าว โปรดออกมาแสดงออกร่วมกับพวกเราในครั้งนี้พร้อมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการจัดชุมนุมในชื่อว่า "เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง" ขณะที่พ.ต.พัชร์นันท์ ภักดิ์คำรงค์ อดีตรอง ผอ.สส. สภ.คลองหอยโข่ง ประธานนาชวสิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ ให้นำป้ายที่เขียนว่ารอยัลลิสต์ มาร์เก็ตเพลสออกไป พร้อมนำสี่ล้อไปพันทับ ซึ่งจะให้จัดการชุมนุมต่อไปได้ ทั้งนี้กลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส เป็นกลุ่มเฟซบุ๊กที่กระทรวงดิจิทัลฯประสานเฟซบุ๊กให้ลบกลุ่มไปก่อนหน้านี้

ที่ ถนนศรีสมุทร 1 ช้างหอชมเมือง

สมุทรปราการ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา จัดเวทีชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ภายใต้ชื่อสมุทรปราการคืนน้ำใสผดุงการ เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ โดยบรรยากาศมีกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมต่างทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้ามาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

พ.ต.อ.เดมิร์ศมี จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ นำเอกสารชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการชุมนุมมาอธิบายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทราบ และขอให้ยุติการชุมนุมก่อนที่จะยื่นให้กับนายภาพงศ์ จาดนอก (ไมค์ ระยอง) แต่นายภาพงศ์ ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ก่อนนายภาพงศ์จะจุดไฟเผาเอกสารดังกล่าว เพื่อสื่อให้ทราบว่าคำสั่งของตำรวจขัดกับรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพของประชาชน

ส่วนบนเวที ได้มีแกนนำกลุ่มนักเรียนคนสำคัญเช่นนางสาวจุฑาทิพย์ ศรีจันทร์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นายภาพงศ์ จาดนอก นายพริษฐ์ วัชรภูมิ หรือ เพนกวิ้น นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัย โจมตีรัฐบาล เรื่องปากท้อง ชนชั้นประชาธิปไตย และการถูกกดขี่จากระบบศักดินา รวมถึงการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณที่ไม่ใช่เพียงเพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่ควรนำมาจัดสรรและกระจายให้กับสวัสดิการประชาชนให้ทั่วถึง รวมถึงการใช้งบประมาณของกองทัพ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันเปล่งเสียงเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ และแกนนำผลัดกันขึ้นปราศรัยอย่างต่อเนื่อง

## ตัวเข้มกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรังไหม



น.ส.จुอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตร่วมกัน ภาย

งานภายใน มกอช. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ให้ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งนี้ การผลิตเส้นไหมเชิงอุตสาหกรรม มีความต้องการรังไหมที่มีคุณภาพในปริมาณมาก

และการตลาดได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ยังขาดองค์ความรู้ของการจัดการปัจจัยการผลิตที่ดีและการผลิตรังไหมที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลผลิตรังไหมที่ได้มีปริมาณ

น้อยและคุณภาพยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้รับซื้อ ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ผลิตรังไหม มกอช. จึงได้จัดทำ



หน่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของตลาดมกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานสำหรับสินค้าเกษตรของประเทศไทย จึงได้กำหนดแผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนและต่อยอดโครงการแปลงใหญ่สำหรับสินค้าเกษตรต่าง ๆ โดยวางแผนดำเนินงานในลักษณะบูรณาการทั้งหน่วย

เพื่อนำไปสาวและแปรรูปเป็นเส้นไหมไทย ผลผลิตรังไหมของเกษตรกรในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอ และคุณภาพยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ปี2559-2561 กรมหม่อนไหมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรังไหมที่อำเภอแม่จรม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตรังไหมเพื่อจำหน่ายโดยตรง จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาด้านการผลิต

“โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตรังไหมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน” เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม (มกษ. 8201-2555) และรังไหมพันธุ์ไทยสีเหลือง (มกษ. 8001-2553) อาทิ การตรวจประเมินและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเป็นพื้นฐานเริ่มต้นให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ผลิตรังไหม.

# 'อนุทิน' นำทีมสธ. ด้านสารพิษ หลังก.เกษตรฯชงกก.เลิกแบน

"อนุทิน" นำทีมสธ. ด้านสารพิษ หลังก.เกษตรฯชงกก.เลิกแบน

**ผู้จัดการรายวัน360°** - "อนุทิน" นำทีมสาธารณสุข แถลงจุดยืนปกป้องสุขภาพชาวไทย ขวางกระทรวงเกษตรฯ ใช้สารพิษพาราควอต เชื้อหากเข้าที่ประชุมคณะ กก.วัตถุอันตราย แพ้ไหวตแน่ เพราะมีตัวแทน สธ.แค่ 2 เสียง

อ่านต่อหน้า | 4

**ผู้จัดการรายวัน360°** - "อนุทิน" นำทีมสาธารณสุข แถลงจุดยืนปกป้องสุขภาพชาวไทย ขวางกระทรวงเกษตรฯ ใช้สารพิษพาราควอต เชื้อหากเข้าที่ประชุมคณะ กก.วัตถุอันตราย แพ้ไหวตแน่ เพราะมีตัวแทน สธ.แค่ 2 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (31 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ได้เรียกผู้บริหาร

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดีทุกกรม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประชุมด่วน ที่ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพิจารณากรณีที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาทบทวนมติการแบนสารเคมีอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้เกษตรกรนำกลับมาใช้ได้ต่อไป หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติห้ามใช้สารดังกล่าวแล้ว

"กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันที่จะคัดค้านการทบทวนมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย และจะชี้แจงให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ทราบถึงผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลและรายงานอาการป่วยที่เกิดจากสารเคมีอันตรายดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะนำสารเคมีอันตรายมาใช้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลทางการแพทย์ จะมากไปกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างไร" แหล่งข่าวจาก สธ.กล่าว

ภายหลังการประชุม นายอนุทิน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อประกาศจุดยืนแบนสามสารเคมีอันตรายอีกครั้ง และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ถึงภัยจากการใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 2 ชนิด โดยจะนำกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยจาก

การใช้สารเคมีดังกล่าว มาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในฐานะผู้บริโภค

รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพียง 2 เสียงจากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 27 เสียง จึงน่าเป็นห่วงว่าหากมีการเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมติ ให้มีการนำสารเคมีอันตราย ทั้งพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสกลับมาใช้อีกครั้ง ก็เป็นไปได้



ยอมไม่ได้!! - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมผู้บริหาร สธ. ประกาศคัดค้านกรณีที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ทบทวนมติการแบนสารเคมีอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสให้เกษตรกรนำกลับมาใช้ได้

# 'ททท.'ชี้หยุดยาวแห่งเดียว9จว. มาสด้าจีรป.เคาะรถเก่าแลกใหม่

มาสด้ากำหนดให้ส่วนลดรถเก่าซื้อรถใหม่แต่ต้องทำทันที หวังประชาชน ลับสน ผู้ว่าการ ททท.คาดหยุดยาว 4-7 ก.ย.นี้ เงินสะพัด 8.8 พันล้าน คนนิยมเที่ยวจังหวัดใช้เวลาเดินทางไม่นาน (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1 แห่งเดียว9จว.

### หยุดยาว4วันสะพัด8.8พันล.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าแพคเกจเราเที่ยวด้วยกัน มีผู้ใช้สิทธิลงทะเบียนจองโรงแรมที่พัก โดยชำระเงินแล้วกว่า 837,353 ห้องต่อคืน รวมถึงมีผู้เดินทางท่องเที่ยวผ่านเครื่องบิน และนำตัวเครื่องบินมารับเงินสนับสนุนจากรัฐในอัตรา 40% จำนวน 15,680 ใบ สำหรับวันหยุดยาวต่อเนื่องที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 รวม 4 วัน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการออกเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศมากขึ้น ตามพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมเที่ยววันหยุดและวันหยุดยาวจะเดินทางไปต่างจังหวัด

“ขณะนี้ยังไม่มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศออกมาเพิ่มเติม หรือการกระตุ้นในช่วงวันหยุดยาวด้วย เพราะเชื่อว่าในวันหยุดยาวจะเกิดการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว แต่จะพิจารณามาตรการกระตุ้นเที่ยวในประเทศเพิ่มเติมในระยะถัดไปแทน โดย ททท.ประเมินการกระจายตัวของผู้เยี่ยมเยือนและรายได้เกิดจากการใช้จ่ายเงินของคนไทย โดยประเมินว่าช่วงวันหยุดยาว 4 วัน คาดว่าคนไทยจะมีการเดินทางในประเทศประมาณ 2.29 ล้านคน/ครั้ง และคาดเกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 8,800 ล้านบาท และมีอัตราการเข้าพัก (โออาร์) เฉลี่ย 29%” นายยุทธศักดิ์กล่าว

### เผย9จว.แหล่งฮิตท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการหยุดยาวครั้งนี้คาดว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองหลักและใช้เวลาใน

การเดินทางไม่มากจนเกินไป ได้แก่ กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา ระยอง และเพชรบุรี ขณะที่บางส่วนเพิ่มการเข้าเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา อาทิ นครศรีธรรมราช เชื่อว่ายังคงได้รับความนิยมในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่อาจไม่เป็นที่นิยมหรือนิยมเดินทางไปเที่ยวค่อนข้างน้อยในช่วงนี้คือพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่น เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง รวมถึงมีฝนตกชุก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมทางทะเล จึงทำให้ลดทอนความน่าสนใจ

### 'พัฒนา'ควง6ชาติทัวร์แหล่งเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากแนวคิดการกระตุ้นท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือ เอ็กซ์แพท ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา นำคณะทูตต่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี คาซัคสถาน มาเลเซีย โมร็อกโก โปแลนด์ ตุรกี พร้อมกับตัวแทนของกลุ่มเอ็กซ์แพทและผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวบีบีซี รวมทั้งสิ้น 20 คน ลงพื้นที่ยังคังบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเส้นทางนาร่อง 1 ใน 4 เส้นทาง ที่ศึกษาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตท้องถิ่น ความพร้อมของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งแรกและได้รับเสียงตอบรับจากทุกคนในทิศทางที่ดีมาก

“การลงพื้นที่ที่บางกะเจ้าครั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากทุกคนว่าสนุกและมีความสุขในการท่องเที่ยว โดยหลังจากนี้ประมาณ 1 สัปดาห์จะประมวลผลและข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดทำแพคเกจกระตุ้นเที่ยวในประเทศของกลุ่ม

เอ็กซ์แพท เบื้องต้นได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาร่วมกับเอกชน ในความเป็นไปได้ที่จะจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวให้กลุ่มเอ็กซ์แพทโดยเฉพาะ ในรูปแบบเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวและราคาที่เหมาะสม” นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สิ่งในกลุ่มเอ็กซ์แพทต้องการ คือ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทย ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต้องการให้คิดค่าบริการในอัตราเดียวกันกับคนไทย โดยเฉพาะค่าเข้าชมอุทยานหรือการแสดงต่างๆ ซึ่งการดำเนินการปกติก่อนหน้านี้ จะเก็บค่าเข้าชมตามสถานที่และการแสดงในอัตรานักท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงกว่าคนไทย ในส่วนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวจะนำข้อมูลเข้าหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมต่อ

### จัดจ๊อบเอ็กซ์ไปจ้างล้านตำแหน่ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการบริหารแรงงานและการกิจของกระทรวงแรงงานในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการตามภารกิจขององค์กร ระหว่างคณะกรรมการกิจการแรงงานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อการเพิ่มผลิตภาพและสร้างภาวะสันติสุขในสังคมอุตสาหกรรมของประเทศในทุกมิติในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมภูภิบาล รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานทุกคนเร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่จะช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปีนี้ คือการจัดงานไทยแลนด์จ๊อบ เอ็กซ์ไป 2020 เดือนกันยายนนี้ มีตำแหน่งงาน 1 ล้านตำแหน่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ของทุกกระทรวงมารวมกันเพื่อจับคู่ (Matching) ระหว่างงานกับคน โดยมีแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com เป็นแหล่งรวบรวมตำแหน่งงานว่างงานเหล่านี้

นายสุชาติกล่าวว่า ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และมาตรการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะ



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15513

หน้า: 1 (ซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 238.16

Ad Value: 369,148

PRValue (x3): 1,107,444

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ททท.'ชี้หยุดยาวแห่งเดียว9จว.มาสด้าจีรป.เคาะรถเก่าแลกใหม่

วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 โดยนายจ้าง หรือ เจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบ ประกันสังคม และนายจ้างต้องไม่เลิกจ้างลูกจ้าง เดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายใน 1 ปี มาตรการ ชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สัญชาติไทย กลุ่มส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโควิดได้รับการช่วยเหลือ และเยียวยา มีเป้าหมาย 59,776 คน

## ลดเงินสมทบประกันสังคม

“ยังมีมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมให้นายจ้างและผู้ประกันตน จาก เดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 ของค่า จ้าง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2563 จากมาตรการนี้จะช่วยรักษา ระดับการจ้างงาน และเพิ่มกำลังซื้อของตลาด ในประเทศรวมเป็นเงินที่ลดให้ทั้งผู้ประกันตน และนายจ้าง เป็นเงินประมาณ 23,000 ล้าน บาท จาก 12.92 ล้านคน มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงาน ปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ตลอด ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563-วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ประกอบ กิจการสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน วงเงินกู้ยืมแห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท ปี 2564 มีวงเงินให้กู้กว่า 100 ล้านบาท และ มาตรการเชิงรุกให้ลูกจ้างที่ว่างงานได้รับสิทธิ ประโยชน์โดยเร็ว บูรณาการร่วมกันเฟิระวัง สถานประกอบการกิจการคาดว่า จะเลิกจ้าง การ ให้บริการเชิงรุกเพื่อให้จ่ายสิทธิประโยชน์ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกัน สังคม ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว” รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว และว่า กระทรวง แรงงานจะใช้กลไกขับเคลื่อนโดยตั้งศูนย์อำนวยการ แรงงานแห่งชาติ (ศอร.) เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการกำกับ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน อย่างทันต่อสถานการณ์

## เฮ้งเร่งช่วยลูกจ้างถูกลอยแพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน สั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ส่งเจ้าหน้าที่ สปส.เข้าดูแล ให้ความช่วยเหลือ ชี้แจงสิทธิและการขอรับสิทธิประโยชน์ประกัน สังคมจากเหตุการณ์ บริษัท สหเชรเนน จำกัด สถานประกอบการกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 1 ต.นันทรี อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี ประกาศ

โครงการสมัครใจลาออก เนื่องจากประสบปัญหา จากภาวะเศรษฐกิจ

นายทศพลเปิดเผยว่า ล่าสุดได้มอบหมาย ให้ น.ส.พรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัด ปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการ ดังกล่าว ประกอบด้วย โรงงาน 1 ประกอบ กิจการ ผลิตถุงลมนิรภัยส่งให้กับโรงงานประกอบ รถยนต์ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 922 คน มีลูกจ้างสมัคร ใจลาออก 302 คน ส่วนโรงงาน 2 ประกอบ กิจการ ผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกญี่ปุ่น ปัจจุบันมี ลูกจ้าง 561 คน มีลูกจ้างสมัครใจลาออก 142 คน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

นายทศพลกล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เข้าตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ซึ่งแจ้งต่อลูกจ้างว่าลูกจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1.ประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง โรงงาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน- 31 สิงหาคม 2563 โรงงาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 31 สิงหาคม 2563 2.ประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจากการเลิกจ้างในอัตรา ร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 200 วันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 3.สิทธิประโยชน์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากถูกเลิกจ้างได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทูพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต 4.สิทธิในการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เพื่อรับสิทธิประโยชน์การคุ้มครอง จากประกันสังคมต่อเนื่อง 5.สำหรับลูกจ้างที่อายุ เกิน 55 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน สมทบที่ได้สะสมไว้บริษัทได้ตกลงจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายและจ่ายเงินพิเศษนอกเหนือจาก กฎหมายให้แก่ลูกจ้าง

## จีปราจันฯเร่งช่วยจัดหางาน

นายอภิญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าว ว่า จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการ ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ วิกฤตโควิด-19 และได้ประกาศโครงการสมัคร ใจลาออกจากการงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามตาม กฎหมายแรงงานและเงินเพิ่มพิเศษนอกเหนือ จากกฎหมายให้แก่ลูกจ้างเพิ่มเติมด้วย ลูกจ้าง อายุงานไม่เกิน 1 ปี จะได้รับเพิ่ม 10,000 บาท อายุงานตั้งแต่ 1-6 ปี ได้รับเพิ่ม 15,000 บาท และอายุงาน 6 ปีขึ้นไป ได้รับเพิ่มร้อยละ 20 ของเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน

“อย่างไรก็ตาม กสร.ได้กำชับกับพนักงาน

ตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ให้เข้าไปชี้แจงสิทธิ ประโยชน์ของลูกจ้าง และดูแลให้ลูกจ้างได้ รับสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกับนายจ้างอย่าง ครบถ้วน พร้อมทั้งได้ประสานให้จัดหางาน จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำตำแหน่งงานว่างรองรับ ลูกจ้าง ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีดูแลสิทธิ ผู้ประกันตน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินทดแทน กรณีว่างงาน และประสานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ในการฝึกอาชีพให้กับลูกจ้าง ที่สนใจจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเปลี่ยนอาชีพ ใหม่อีกด้วย” นายอภิญา กล่าว

## 7เดือนตั้งธุรกิจนำเที่ยวใหม่วูบ

นางโสธรา เลิศอุภาภิจิตร รองอธิบดีกรม พัฒนารัฐกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดตั้งธุรกิจ นำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม-กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 247 ราย ลดลง 54.52% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มียอดจัดตั้ง 513 ราย โดยมีมูลค่าทุน จดทะเบียน 444 ล้านบาท สำหรับการเลิกธุรกิจ มีจำนวน 112 ราย เพิ่มขึ้น 25.85% จากช่วง เดียวกัน 2562 มีทุนจดทะเบียน 184 ล้านบาท “การเลิกกิจการของธุรกิจนำเที่ยวมาจาก มาตรการของรัฐที่เข้มงวดในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งมาตรการเว้นระยะ ห่าง การปิดการบิน เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศไม่เดินทางท่องเที่ยว รวมทั้ง การปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า มาทำให้อำนาจนักท่องเที่ยวลดลงมาก ส่งผลให้ ธุรกิจท่องเที่ยวมีปัญหาจนทำให้ต้องเลิกกิจการ”

นางโสธรา กล่าว

นางโสธรา กล่าวต่อว่า ในช่วงครึ่งหลังปี 2563 เชื่อว่าสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ภายในประเทศและต่างประเทศมี ทิศทางดีขึ้นตามลำดับ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ประกอบ กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริม ภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ 3 โครงการ คาดว่าจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจบริการและธุรกิจ การท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น

## จีจัดโปรโมชันเที่ยวเมืองรอง

นางโสธรา กล่าวว่า เชื่อว่าจากมาตรการของ ภาครัฐ และการจัดกิจกรรมโปรโมชันส่งเสริม การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ คาดว่าจะส่งผล ทางจิตวิทยากระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายใน

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15513

หน้า: 1 (ซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 238.16

Ad Value: 369,148

PRValue (x3): 1,107,444

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ททท.'ชี้หยุดยาวแห่งเดียว9จว.มาสด้าจีรป.เคาะรถเก่าแลกใหม่

ประเทศมากขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจะกระจายไปสู่การท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากกว่าเครื่องบิน และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหลักเพราะกลัวคนเยอะ ทำให้คาดว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะกระจายไปยังผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น

## พล.โดดช่วยพวง.สายการบิน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดหลักสูตรอบรมการทำธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการทำการค้าออนไลน์ และสอนผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่มีงานทำ หรือถูกพักงาน หรือถูกลดเงินเดือน จากการที่ธุรกิจของตนเองทำงานอยู่ได้รับผลกระทบ ได้มีช่องทางการสร้างรายได้ผ่านการค้าขายออนไลน์

## นำร่อง2บริษัทเริ่มอบรม400ราย

นางอารดา เพ็งทอง ผู้อำนวยการสถาบัน NEA กล่าวว่า สถาบันได้หารือกับสายการบินแอร์ เอเชีย เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพราะพนักงานไม่มีรายได้จากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่มีการบินปกติ ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งพนักงานต้อนรับ (แอร์-สจ๊วต) นักบิน พนักงานภาคพื้นดิน รวมถึงพนักงานในส่วนอื่นๆ จึงได้มาขอให้ NEA ช่วยสอนเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ เบื้องต้นเปิดอบรม 400 ราย และยังมีแผนช่วยฝึกอบรมพนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในลักษณะเดียวกันด้วย

“ทางแอร์เอเชียเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ Ourshop เปิดขายสินค้าเป็นของตัวเอง และมีเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางขายสินค้าด้วย และเปิดโอกาสให้พนักงานเอาสินค้าเข้าไปขาย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ แต่ปัญหาคือ พนักงานไม่มีความรู้ไม่รู้จะเริ่มยังไง NEA เลยเข้าไปช่วย จัดทำหลักสูตรขึ้นมา มีลิสต์หลักสูตรส่งให้ไปเรียนสามารถเรียนเองได้ผ่านทางออนไลน์ เรียนเสร็จจะได้ปรับมาดัดเซตในการเป็นผู้ประกอบการ และจะได้เริ่มขายสินค้าได้ เพราะช่องทางก็มีให้แล้ว” นางอารดากล่าว และว่า หากเรียนแล้ว สนใจที่จะเรียนหลักสูตรเชิงลึกเพิ่มเติม NEA ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยสอน และหากทำการค้าออนไลน์แล้ว เห็นว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ หรืออยากที่จะพัฒนาต่อเป็นผู้ส่งออก ก็จะมีหลักสูตร

สอนการทำการค้าออนไลน์ เพื่อการส่งออก ซึ่งจะส่งผลดี ทำให้มีจำนวนผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น และทำให้ตัวเลขการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้น

## ปั้นแรงงานเจนแซด1.2หมื่นราย

นางอารดากล่าวต่อว่า สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์อื่นๆ NEA จะเร่งเดินหน้าโครงการ Gen-Z to be CEO เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งหมด 12,000 รายทั่วประเทศในปี 2564 การทำโครงการ Train the Creators โดยร่วมมือกับภาคีจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไปได้ เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ให้มีโอกาสในการทำการค้าออนไลน์ เป็นต้น

## สอท.ระดมข้อเสนอชงศบค.2ก.ย.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า วันที่ 31 สิงหาคม ได้ประชุมภายใน ส.อ.ท.เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรมถึงแนวคิดและเรื่องที่จะเสนอภาครัฐนั้นมีความละเอียดและเป็นไปในทิศทางใดบ้าง เพื่อสรุปข้อเสนอทั้งหมดแล้วมาจัดลำดับความสำคัญ และเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ในวันที่ 2 กันยายน

นายสุพันธุ์กล่าวต่อว่า เบื้องต้นข้อเสนอ ส.อ.ท.เน้นเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แม้ก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการแล้ว แต่ยังมีหลายภาคส่วนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ซึ่งเรื่องของการช่วยเหลือเอสเอ็มอีจะถูกบรรจุอยู่ในวาระที่ประชุม ศบค.แน่นอน ส่วนรายละเอียดมาตรการต้องรอการหารือร่วมกันก่อน

## ฟื้นเม็ดเงินไทยแลนด์ปลูกชีพศก.

“ภาคเอกชนอาจนำเสนอแนะข้อมูลเข้าไปเพิ่มเติม ขณะนี้รอวาระการประชุมออกมาให้ชัดเจนก่อน ซึ่งสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานจัดทำวาระการประชุม เบื้องต้นภาคเอกชนเตรียมเสนอทำโครงการเม็ดเงินไทยแลนด์และมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อที่ประชุม ศบค.” นายสุพันธุ์กล่าว

## สรท.ครวญต้นทุนขนส่งพุ่ง

นางสาวกัญญกัต ดันดีพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท.ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศบค. ในวันที่ 2 กันยายน แต่ได้นำข้อเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แทน โดย สรท.เน้นการผลักดันด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ต้องปรับลดเรื่องต้นทุนการระบบขนส่งโลจิสติกส์ เพราะความจริงมีการทำดัชนีประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ (เคพีไอ) วัดต้นทุนที่เหมาะสมระบบขนส่งโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์ไทย แต่ขณะนี้ต้นทุนดังกล่าวยังไม่ได้รับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากนัก รวมถึงช่วงที่เกิดการระบาดไวรัสโควิด-19 ภาครัฐจะต้องพิจารณาในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งโลจิสติกส์ด้วย

นางสาวกัญญกัตกล่าวว่า ขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นในส่วนขอท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการเรียกเก็บและตั้งระเบียบในเรื่องการใช้ท่าเรือศูนย์ ทำให้ไม่ส่งเสริมการใช้งานของผู้ประกอบการ จึงอยากให้แก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อให้เพิ่มเติม

“กระแสโครงการชดเชยคลองไทย อาจนำโครงการดังกล่าวมาปรับรุ่นใหม่ และเตรียมนำเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจชดเชยคลองไทยแนว 9 เอ เชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ระยะทาง 135 กิโลเมตร มูลค่า 2 ล้านล้านบาท เบื้องต้นยังมองไม่ออกว่าหากมีการชดเชยคลองไทย จะทำให้ความมั่นคงทางทะเลดีขึ้นอย่างไร แม้จะมีการยืนยันว่าการทำโครงการดังกล่าวจะต้องยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของประเทศทางน้ำเป็นหลักก็ตาม” นางสาวกัญญกัตกล่าว

## จีรัฐคุมเสถียรภาพค่าเงินให้ถึง

นางสาวกัญญกัตกล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ต้องการให้ทำเร่งด่วน ด้านผู้ส่งออก ยังต้องการให้รัฐบาลดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากที่สุด เพราะค่าเงินมีส่วนสำคัญมากกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับการวางแผนธุรกิจในระยะยาวด้วย เพราะหากค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแบบอ่อนค่าสลับแข็งค่าต่อเนื่อง จะทำให้การความสามารถในการแข่งขันและการวางแผนธุรกิจ

“เรื่องเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการก่อน คือ หากเอาให้ง่ายและเห็นผลเร็วที่สุดต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเก่าที่ล้าหลัง เรื่องนี้คุยกันมานานและหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่มีการ

ทำกโยตินหรือปฏิรูปกฎหมายพร้อมกัน โดยเน้นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อให้เอื้อต่อการค้าและการขนส่ง

สินค้ามากที่สุด ขณะนี้รัฐวิสาหกิจพยายามจะเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่วนทางการค้าที่ลดลง แต่ต้นทุนของผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลกำไรแก่ผู้ประกอบการเพิ่ม" นางสาวกัญญกมลกล่าว

## มาสด้าหัวรถเก่าแลกใหม่ลับสน

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีที่มีแนวคิดสนับสนุนให้นำรถเก่ามาแลกรถใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้า และได้ส่วนลดหรือแรงจูงใจด้านอื่นๆ ว่าทางมาสด้าเห็นว่านโยบายให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเรื่องที่ดี หรือแม้แต่การใช้กลไกให้ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการให้ประโยชน์กับตัวบุคคลที่ซื้อรถจริงๆ แต่สิ่งสำคัญทางรัฐบาลจะต้องเร่งสรุป ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนออกมาล้งหน้า ควรเร่งพิจารณาและทำทันที เพราะเมื่อมีข่าวขึ้นจะทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อรถเพื่อรอการสนับสนุนจากภาครัฐ และอุตสาหกรรมยานยนต์มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น โรงงานผลิต ชิ้นส่วน ซัพพลายเชนจำนวนมากที่เป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องกันไป หากรัฐให้การสนับสนุนถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องรีบสรุปและประกาศให้ชัดเจน

"มาตรการต่างๆ รัฐควรผลักดันการปรึกษาหารือ ดีกรอบให้ชัดเจนและประกาศใช้ทันที เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ประชาชนสับสน เมื่อมีข่าวออกมาประชาชนเข้าใจไม่ตรงกันทำให้ชะลอการซื้อ จะเป็นการลดกำลังตลาดรถยนต์ที่กำลังฟื้นตัว เพราะนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ตลาดรถยนต์ลดลงต่ำสุด ผลกระทบจากโควิด-19 หลังจากนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ตลาดโตแบบก้าวกระโดด จนถึงเดือนสิงหาคมคาดว่าจะดีขึ้นอีก แม้เวียยังเทียบไม่ได้กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เชื่อว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาแล้ว เพราะเชื่อว่ารัฐสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดี ดังนั้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปีนี้ เชื่อว่าตลาดรถยนต์จะกลับมา เพราะผู้บริโภคมั่นใจหากรัฐเร่งหาปัจจัยบวกมาสนับสนุน และทำให้กลไกและมาตรการต่างๆ สัมฤทธิ์ผลได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก แต่ไม่ควรทำให้เกิดความสับสน เพราะอาจทำให้เกิดปัจจัยลบตามมา เกิดการชะลอการซื้อ" นายธีร์กล่าว

## ซีปมแบน2สารยังฝุ่นตลบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบพวนมติการยกเลิกการใช้สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอสอีกครั้ง หลังจากวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเลขที่ กษ.0100 เพื่อนำเสนอข้อมูลชุดใหม่ นำไปสู่การทบทวนการแบน 2 สารต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก่อนสิ้นสุดวันพ่นฝน หรือวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยหนังสือยังไม่ถึงนายกรัฐมนตรี กลุ่มที่เสนอให้แบนสารเคมี นำโดย น.ส.ปรภทล อุทัยพร ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) เข้าพบ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯดำเนินการตามมติ คือเกษตรกรต้องไม่ใช้ ไม่ถือครองสารเคมีดังกล่าว หลัง 29 สิงหาคมเป็นต้นไป หากไม่สามารถทำตามกฎที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดเรื่องการใช้สารได้ ส่งผลให้นายเฉลิมชัยดึงหนังสือฉบับดังกล่าวกลับมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสุภรณ์ ลิ้มขจรณะ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย และนายกสมาคมเกษตรกรปลอดภัย เป็นตัวแทนเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดหญ้า เข้าพบนายเฉลิมชัย ขอให้ทบพวนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการแบนพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส โดยให้เหตุผลว่าตั้งแต่มีการแบนสาร และช่วง 3 เดือนได้ทดลองใช้สารทดแทน ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้หญ้าแทน คือกลูโฟซิเนต ปรากฏผลการใช้ในแปลงทดลองไม่ได้ผล เกษตรกรเดือดร้อนเพราะหญ้าไม่ตาย แต่พืชหลัก คือ อ้อย และมันสำปะหลังตายเกลี้ยง

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## แห่งเดียว9จว.

## 'เฉลิมชัย'ชี้วิธีที่ดีที่สุด-จำกัดใช้สาร

รายงานข่าวแจ้งว่า นายเฉลิมชัยกล่าวระหว่างหารือกับเกษตรกรที่เข้าพบในวันนั้นว่า จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังดึงหนังสือฉบับ กษ.0100 คืน โดยจะ

แนบไปพร้อมข้อเสนอของเกษตรกรที่เรียกร้องถึงความเดือดร้อน ให้ทบพวนการแบนสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส และขอให้จัดทำหนังสือถึง คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ หยุดการนำเข้าสินค้า และวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสทันที ต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิถุนายน 2564

เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย

"การแบนสารเคมีต้นตอปัญหาไม่ได้เกิดจากกระทรวงเกษตรฯ 100% แต่ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯโดนตำมาตลอด เรื่องนี้มันเป็นเกม แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับเกษตรกรผมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ที่ผ่านมามีความคิดเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรคือการจำกัดการใช้สารเคมี เป็นมาตรการของไทยที่คู่ค้า และทั่วโลกยอมรับ" นายเฉลิมชัยกล่าว

## สหภาพที่โอทีอดพบ'พุทธิพงษ์'

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า คาดว่าจะเสนอเรื่องการขยายกรอบเวลาในการควบคุมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ

เอ็นที จากเดิมต้องเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนมกราคม 2564 ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 1 กันยายนนี้ จากนั้นจะขึ้นเป็นประธานในการควบคุมกิจการแทน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส

## หารือ3เรื่องความร่วมมือกิจการ

นายพุทธิพงษ์กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการความร่วมมือกิจการว่า ยังพบประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย ล่าสุดสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีโอที ได้เข้ามาหารือ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.อัตราค่าจ้างงานของทีโอทีที่มีทั้งแบบใหม่และแบบเก่า ทำให้อัตราค่าจ้างงานและตำแหน่งทับซ้อนกัน จึงกังวลว่าหากความร่วมมือกิจการแล้วจะมีปัญหาตามมา เพราะตำแหน่งงานของพนักงานทีโอทีและแคทไม่เท่ากัน จึงต้องการให้คณะทำงานความร่วมมือพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียด ซึ่งเรื่องบุคลากรก่อนนี้อยู่ระหว่างว่าจ้างที่ปรึกษา และหากได้ที่ปรึกษาแล้วจะนำเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดด้วย

นายพุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า 2.เรื่องคดีพิพาท

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15513

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 238.16 Ad Value: 369,148

PRValue (x3): 1,107,444

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ททท.'ชี้หยุดยาวแท้เที่ยว9จว.มาสด้าจีรป.เคาะรถเก่าแลกใหม่

ระหว่างกันของทีโอทีและแคท อาทิ เรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มองข้าม แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะต่อไปทั้ง 2 องค์กรจะกลายเป็นบริษัทเดียวกัน และ 3.เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทูกรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ระบุเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปลี่ยนเป็นเอ็นที สิทธิของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 26 จะหมดไป อาทิ สิทธิแห่งทางในการทำโครงการท่อร้อยสาย อำนาจสิทธิประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น จึงรับปากว่าจะนำเรื่องนี้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาความชัดเจนต่อไป

“ยืนยันว่าการควบรวมกิจการต้องเดินหน้าได้แน่นอน แต่ระหว่างทางนั้น พร้อมจะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อชี้แนะของสหภาพรัฐวิสาหกิจของทั้ง 2 หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง” นายพุทธิพงษ์กล่าว



**ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ** - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองสมุนไพรต้นแบบของไทย โดยมี นางกนกวรรณ วัฒนะ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ส.ส. พรรคภูมิใจไทยและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ภูมิภูเขาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเคชะ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม



## ข่าวปนคน คนปนข่าว

### ● “มณัญญา” เปิดวอร์ “เฉลิมชัย” อีกรอบหลัง 2 สารพิษ ส่อฟื้นคืนชีพ ด้วยมือเจ้ากระทรวงสั่งทบทวน

กรณีแบนสารพิษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาเป็นประเด็นอีกรอบ เมื่อมีกระแสข่าวว่า “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีท่าทีสนับสนุนให้ทบทวนการแบนสารพิษ



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

ว่ากันว่า “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการรับลูกให้มีการทบทวนการแบน “พาราควอต” ตามหนังสือของสำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานประสานงานการเมือง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่องขอให้นำส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย อ้างถึง คำร้องขอให้มีการนำเอกสารข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อทบทวนมติการยกเลิก “พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส” พร้อมลายเซ็นลงชื่อ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

เรื่องการแบนสารพิษนี้ เป็นมหากาพย์ที่ต่อสู้กันมาอย่างยืดเยื้อ ยาวนาน เพราะเกมลอบบี้ของเครือข่ายทุนยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ผู้ผลิตและจำหน่ายสารพิษเหล่านี้ ได้ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้

ทางการแบน ด้วยเกรงว่าผลประโยชน์มหาศาลจะหายไป

กว่าที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย จะมีมติให้ “แบน” ยกเลิกใช้ และห้ามครอบครองสารเคมีทางการเกษตร 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ก็ใช้เวลานานมาก

เหตุผลการลอบบี้ให้เลิกแบนครั้งนี้อ้างว่าไม่พบสารเคมีดังกล่าวตกค้างในสินค้าภายในประเทศ และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการใช้

แน่นอนว่า “น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่เป็นคนเปิดศึกเรียกร้องให้แบนสารพิษมาตั้งแต่ต้น อย่างแข็งกร้าว ก็ไม่มียอม “เปิดวอร์” อีกครั้งกับ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ด้วยการโพสต์



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาว่า “คุณไม่หยุด ฉันก็ไม่หยุด !! ตราบใดที่ยังเห็นผู้บริโภคมีอันตรายอยู่ เราก็ไม่หยุด จะเอาสารพิษอันตรายกลับมาเพื่ออะไรคะ” พร้อมแนบลิงก์เพลง “ยุบเถอะ เลิกเถอะ” ซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอต่อต้านสารพิษของ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงชื่อดัง

งานนี้ก็ต้องดูว่า เมื่อบริษัทข้ามชาติที่ยังไม่ยอมหยุดเดินเกมลอบบี้เอาสารพิษกลับมาอีกรอบ ขณะที่ “เฉลิมชัย” สั่งทบทวน โดยมี “มณัญญา”

ประกาศสู่เต็มที ต้องบอกว่า ก.เกษตรฯ ที่ รมว. มาจาก พรรคประชาธิปัตย์ และ รมช. จาก พรรคภูมิใจไทย มีความเห็นต่างกันสุดขั้วในเรื่องการแบนสารพิษ

นี่หากต้องเปิดศึกกันอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจยิ่ง จะเป็นอย่างไรต่อไป และคงไม่ต้องถามว่า ประชาชนจะอยู่ข้างฝ่ายใดสนับสนุนสารพิษหรือให้แบน ... ชีวิตเกษตรกร และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ

งานนี้โปรดติดตามอย่างกะพริบตา.

### ● คลิปลับใครกันหนอ ? ส.ส.ดัง ตบทรัพย์ “สิระ” ได้ที่เรียก “เต้” มาดูว่าคล้ายใคร

เรื่องราวความบาดหมางระหว่าง “สิระ เจนจาคะ” กับ “เต้-มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ดูยังไงก็คงไม่จบง่ายๆ



สิระ เจนจาคะ

ว่ากันว่า ตอนนี้งานโซเชียลฯ กำลังให้ความสนใจกับ “คลิปลับใครกันหนอ?” รอฟังคำเฉลยกันอย่างใจจดใจจ่อ

เห็นว่า คลิปเสียงมีความยาวเกือบๆ 2 นาที โดยเสียงในคลิปดังกล่าว คล้ายเสียงของ ส.ส.คนดัง หัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ง กำลังเจรจา

เรียกรับ เงินจำนวน 12 ล้านบาท จากบริษัทที่รับผิดชอบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือซีซีทีวี (CCTV) ในโครงการ Safe Zone Schools ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแลกกับการเคลียร์สื่อมวลชนและคนใหญ่คนโตในหลายวงการ เพื่อให้ยุตินำเสนอข่าวด้านลบของบริษัทนั้น

หากคลิปนี้เป็นของจริง พฤติการณ์เรียกตบทรัพย์ของ ส.ส.ดังกล่าว ก็คงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง มีโทษจำคุก 5-20 ปี และเมื่อเรื่องนี้ถึงมือ “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แล้วก็น่าจะถูกขยายผลต่อไป ฟังว่า “พีศรี” เจ้าเก่าเตรียมเดินทางไปยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานคลิปเสียงต่อ ป.ป.ช. ในวันจันทร์นี้



มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

น่าสังเกตว่า คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่ “สิระ” กับ “เต้” กำลังเปิดศึกกัน โดย “สิระ” ที่นั่งเป็นประธาน กมธ.กฎหมายฯ สมาชิกวุฒิสภา ถึงกับตีป๊อบ อย่างขึงขัง จะเดินหน้าจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่ก็ท้อเวลาไม่ขอเปิดเผยมาช่วงหนึ่ง กระทั่ง “เต้” มงคลกิตติ์ ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษ “สิระ” กรณีที่มีเรื่องมีราวกันอยู่ คลิปนี้ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่า ส.ส.ผู้นั้นเป็นใครกันแน่

อย่างไรก็ดี “เต้” ปฏิเสธไม่เกี่ยวกับคลิป

ดังกล่าว แม้ว่า “สิระ” จะขู่ว่าพร้อมเปิดให้สื่อ และ  
ออกมาไปรยัยักระแสวิกอบล่าสุดว่า ความจริง  
ต้นฉบับจริงเป็นคลิป ที่มีทั้งภาพและเสียง จึงยังไม่  
ขอเปิดเผย แต่ กมธ.จะเรียก “มงคลกิตติ”  
มาดูคลิปดังกล่าวก่อน เพื่อถามว่า พอจะรู้จัก  
คนในภาพหรือไม่ แต่หากไม่มา ภายในวันที่ 1  
ก.ย. 63 จะนำคลิปภาพและเสียงดังกล่าวมา  
เปิดเผยต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ช่วยกันดูว่า หน้าคล้าย  
บุคคลใดหรือไม่

งานนี้ก็ติดตามดูกันต่อไป.